

## How to งานถูกจิต เงินเดือน ถูกใจ

นำเสนอเมื่อ : 15 ต.ค. 2560

มันก็ยากเหมือนกันนะ กับการที่จะเขียนลงในใบสมัครงานว่าอยากจะได้ เงินเดือน เท่าไหร่ ยิ่งคนที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์เปลี่ยนงานบ่อยๆด้วยแล้ว ยิ่งคิดไม่ออกเลยว่าจะเรียกสักเท่าไรก็ดี ถ้าเรียกเยอะตามใจที่เราอยากได้ แล้วเกิดถูกปฏิเสธโดยไม่ตอรองขึ้นมาหละ จะทำยังไง หรือว่าเรียกไปเท่านี้จะน้อยไปมั้ยนา จะคุ้มค่างานที่เค้าจ้างเราหรือเปล่า คิดว่าทุกคนคงมีคำถามอยู่ในใจทุกครั้งที่มีสมัครงานใหม่ ใช่หรือเปล่านั้น วันนี้เราเลยจะขอแชร์วิธีที่จะช่วยทำให้คุณได้งานและ เงินเดือน ที่ถูกใจไปพร้อมๆกันละ



### **ข้อแรก** เป็นงานให้จริง

หากคุณเป็นงานจริงๆ มีความสามารถจริงตามที่เขียนไว้ในเรซูเม่แล้วนั้น ก็จะทำให้คุณมีความมั่นใจในการต่อรองและเรียกเงินเดือนที่ต้องการได้มากขึ้นละ เพราะว่าไม่ว่าเค้าจะถามอะไร อยากรู้อะไร ถ้าหากคุณเป็นงานจริงและสามารถทำงานให้เค้าได้ตามที่ระบุใน JD งานใหม่ของคุณแล้ว ศักยภาพของคุณก็จะปรากฏต่อสายตาของผู้สัมภาษณ์และนั่นจะเสริมความมั่นใจและทำให้คุณเข้าใกล้เงินเดือนที่คุณหวังได้มากขึ้นละ

### **ข้อสอง**อย่าเวอร์ และทำตัวไม่สุภาพ

ไม่มีใครไม่ชอบคนที่ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนนักหรอกนะ ยิ่งคุณอยู่ในสถานะที่มาขอการทำงานแล้วด้วย ยิ่งต้องทำตัวให้สุภาพหน่อย ไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นงาน เก่งมีความสามารถแล้วจะทำตัวเวอร์ โชว์กรางกับผู้สัมภาษณ์ได้ เพราะมีหลายบริษัทที่เค้าให้ความสำคัญกับลักษณะนิสัยมากกว่าความสามารถเพราะนั่นหมายความว่า การที่เค้าได้ทีมที่นิสัยดีก็จะทำให้ไม่มีปัญหาให้กับทีมได้ในภายหลังละ ซึ่งแปลว่า หากคุณสามารถที่ตรงประเด็นกับคนที่เค้ากำลังตามหา แถมยังอ่อนน้อมถ่อมตน รับรองว่าโอกาสที่คุณจะได้ เงินเดือน ที่คาดหวังยอมเข้าใกล้ความจริงแล้วละคะ



### **ข้อสาม** ใช้ประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์

ตอนที่สัมภาษณ์ หากคุณมีประสบการณ์มาบ้างแล้ว อยากให้ลองใช้ประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์  
ลองบอกผู้สัมภาษณ์ไปว่าคุณผ่านอะไรมาบ้าง ขอดี  
ขอเสียในตัวคุณและประสบการณ์กับการจัดการกับปัญหาข้อเสียของคุณที่ผ่านมา  
เพราะการเล่าประสบการณ์เป็นตัวช่วยให้กับผู้สัมภาษณ์ฟังนั้น  
เป็นการหมายความว่าสิ่งที่เราจะเข้าใจและเปิดใจทำความเข้าใจความคุ้นเคยกันมากขึ้น  
ซึ่งนั่นจะเป็นโอกาสที่คุณจะทำคะแนนในเรื่องของ เงินเดือน ได้มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองค่ะ

### **ข้อสี่** เตรียมข้อมูลมาให้พร้อม

รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง เป็นคำพูดที่จริงที่สุดค่ะ ไม่ว่าจะเป็ข้อมูลเรื่องตัวเอง  
หรือว่าข้อมูลเรื่องของบริษัทก็ควรจะเตรียมตัวมาให้พร้อม ยิ่งเราเตรียมตัวมาดีเท่าไร  
ก็ยิ่งทำให้เค้าเกิดความประทับใจในตัวมากขึ้นนั่นเองค่ะ ลองดูนะคะ

### **ข้อห้า** เรียกเงินเดือนมากขึ้นกว่าที่เดิมประมาณ 10-20% ด้วยความมั่นใจ

เพราะความสามารถและเนื้องานที่เรามีความเชี่ยวชาญมาแล้วนั้นทำให้เราสามารถเรียก เงินเดือน  
ที่มากขึ้นกว่าเดิมได้ 10-20% ค่ะ นั่นเป็นเพราะค่าความเติบโต ความเชี่ยวชาญ  
และก็ค่าความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในงานใหม่ที่ คุณจะเจอเจอนั่นเอง  
ดังนั้นคุณอาจจะบวกจากฐานเงินเดือน ตามความเหมาะสม โดยดูจากเนื้องานใหม่ว่าเหมาะสมกับหรือไม่  
และความเชี่ยวชาญในความสามารถของคุณประกอบกับนั่นเองค่ะ



เป็นยังไงกันบ้างคะ พอจะมีความมั่นใจในการเรียก เงินเดือน กันมากขึ้นแล้วหรือยัง  
คำแนะนำของเราก็คือให้มั่นใจเขาไว้คะ เพราะทุกคนมีความสามารถในตัวเองอยู่แล้ว  
ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาแล้วมั่นใจในการสื่อสารกับเคา  
แสดงให้เห็นผู้สัมภาษณ์เห็นว่าเราจริงจังตั้งใจและพร้อมที่จะทำงานให้มากแค่ไหน เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ  
ขอให้ไดงานโดนจิต เงินเดือน โดนใจกันทุกคนเลยคะ

สนับสนุนบทความจาก <https://www.thaijob.com/>